



เครือข่ายต่อต้านบ่อขยะแพรกษา

สำนักงานเลขที่ 950/35 หมู่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ที่ คตบ. 7/2557

28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากบ่อขยะแพรกษา

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปัญหาและข้อวิตกกังวลของชุมชน และข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไข  
ปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยเหตุการณ์ไฟไหม้ "บ่อขยะแพรกษา" ในซอยแพรกษา 8 หมู่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 - 22 มีนาคม 2557 จนต้องประกาศให้เป็น "พื้นที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน" และอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1.5 กิโลเมตรออกจากพื้นที่ ซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้มีความรุนแรงและส่งผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ตลอดจนก่อให้เกิดความวิตกกังวลในสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตจนไม่อาจดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขได้ จนถึงบัดนี้ เป็นเวลา 4 เดือนแล้ว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น และผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข พื้นที่บ่อขยะและบริเวณรอบๆ ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงที่ผ่านมา ยังเกิดเหตุไฟไหม้ซ้ำที่บ่อขยะแห่งเดิมขึ้นอีก 2 ครั้ง ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม

ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งจากเหตุการณ์ไฟไหม้และมลพิษจากบ่อขยะ ซึ่งได้รวมตัวกันขึ้นเป็น "เครือข่ายต่อต้านบ่อขยะแพรกษา" เพื่อร่วมกันเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อเรียกร้องในการแก้ไข และแนวทางการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและแก่สาธารณชน โดยหวังที่จะให้เกิดการแก้ไขปัญหาแก่พวกเราตนเองในพื้นที่แพรกษาและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีบ่อขยะขนาดใหญ่อยู่มากกว่า 1 แห่ง

ประชาชนชาวตำบลแพรกษาโดยเครือข่ายต่อต้านบ่อขยะแพรกษา จึงขอความอนุเคราะห์มายังกรมควบคุมมลพิษ ช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากบ่อขยะดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ นาคนก)

ประธานเครือข่ายต่อต้านบ่อขยะแพรกษา

โทร. 08-1552-0672, 08-9638-7365

E-mail : h.dum@hotmail.co.th



## ปัญหาและข้อวิตกกังวลของชุมชน

1. ปัญหาไฟไหม้และไฟไหม้ซ้ำซาก ประชาชนมีความวิตกกังวลและหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุไฟไหม้บ่อยครั้งซ้ำขึ้นอีก และก่อความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและสุขภาพของประชาชนอีกไม่มีวันจบสิ้น เนื่องจากที่ผ่านมา ยังไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าจะไม่เกิดเหตุซ้ำอีก

2. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ทั้งที่มาจากเหตุการณ์ไฟไหม้หลายครั้ง ซึ่งก่อให้เกิดควันพิษ ฝุ่นละอองที่มีพิษจำนวนมาก และมลพิษจากบ่อขยะเอง ซึ่งมีทั้งน้ำเสีย อากาศเสีย รวมถึงเป็นที่เพาะพันธุ์หนู แมลงสาบ และแมลงวันจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นพาหะนำโรคร้าย ทั้งหมดนี้ทำให้ชาวบ้านมีความกลัวและไม่สบายใจถึงสุขภาพอนามัยของตน และกลัวว่าจะนำไปสู่การเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายต่อไป เนื่องจากที่ผ่านมา ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจและดูแลสุขภาพของชาวบ้านอย่างละเอียดและจริงจัง ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นควรมีการเฝ้าระวังสุขภาพและติดตามอาการเจ็บป่วยของชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง

3. ปัญหาน้ำเสีย ที่เกิดจากกองขยะมูลฝอยบนพื้นและน้ำภายใต้กองขยะ เมื่อฝนตกลงมาจะเกิดน้ำเสียที่มีความสกปรกมาก น้ำเน่าเสียอาจจะไหลลงสู่บ่อปลาของชาวบ้าน และซึมลงสู่ใต้ดินจนอาจจะเข้าไปปนเปื้อนกับระบบประปาของชุมชน ซึ่งจะทำให้น้ำประปาไม่ปลอดภัยสำหรับดื่มกินได้

4. ปัญหากลิ่นเหม็น เนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการได้ตัดขยะมากองไว้รอบบ่อ ส่งกลิ่นเหม็นกระจายเป็นบริเวณกว้าง และเมื่อฝนตกกลิ่นก็ยิ่งรุนแรงมาก ส่งผลให้เกิดมลพิษด้านกลิ่น ซึ่งนอกจากจะทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชน ทำให้ไม่อาจใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้แล้ว ยังอาจส่งผลต่อสุขภาพอีกด้วย

5. ปัญหาในการประกอบอาชีพ ปัญหาน้ำเสียจากบ่อขยะที่อาจจะไหลลงบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้าน ทำให้เกิดความกลัวว่าน้ำเสียนี้อาจมีสารพิษปะปนและเป็นอันตรายต่อปลา จนอาจจะส่งผลกระทบต่อตรงต่อการประกอบอาชีพในชุมชน

## ข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

1. ขอให้มีการประกาศให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็น "พื้นที่ปนเปื้อนเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม" และห้ามประกอบกิจการทุกประเภทนอกจากการดำเนินการฟื้นฟูการปนเปื้อนเท่านั้น

2. ขอให้มียุทธศาสตร์และห้ามออกใบอนุญาตประกอบกิจการทุกประเภทในพื้นที่บ่อขยะที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประชาชน โดยรวม

3. ในการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ปนเปื้อน ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยให้ผู้ประกอบการและเจ้าของพื้นที่บ่อขยะจัดทำแผนและรับผิดชอบในการดำเนินการฟื้นฟู ทั้งนี้ ในการฟื้นฟูและปรับปรุงดังกล่าว จะต้องเป็นการปรับปรุงเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขและปราศจากอันตรายของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง

4. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของที่ดิน จะต้องทำรั้วไม่เกินในระดับสายตา หรือไม่เกิน 1.2 เมตรจากระดับพื้นดิน และเปิดทัศนวิสัยให้ชาวบ้านสามารถมองเห็นจากภายนอกได้ เพื่อให้ชุมชนสามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง โดยไม่ต้องขออนุญาตเข้าไปในพื้นที่ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาของผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินอีกด้วย



5. ขอให้การฟื้นฟูและการปรับปรุงพื้นที่ปนเปื้อนทุกขั้นตอน มีคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินการ โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 4 ฝ่าย ต่อไปนี้ (1) ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เครือข่ายต่อต้านบ่อขยะ และชุมชนที่ประสบภัยพิบัติทุกหมู่บ้าน (2) ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดิน (3) ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ (4) หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ ประชาชนมีสิทธิเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เข้ามาช่วยตรวจสอบและเป็นที่ปรึกษา

6. ขอให้หลักประกันว่าสวัสดิภาพของเครือข่ายต่อต้านบ่อขยะแพรक्षा และประชาชนที่ออกมาเรียกร้องในกรณีนี้ทุกคน จะต้องได้รับการคุ้มครอง มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และไม่ถูกข่มขู่คุกคาม ให้เกิดความกลัว ความหวาดผวา จนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

7. ขอให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น เช่น ด้านการกำกับดูแลผู้ประกอบการ ด้านการปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชนจากภัยพิบัติและมลพิษ ด้านการเยียวยาผู้ประสบภัย ฯลฯ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องและเท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และบังคับใช้ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด ไม่ปล่อยปละละเลย ไม่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่มีส่วนได้เสียกับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการบ่อขยะ

8. ขอให้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพิ่มเติมและออกใบรับรองให้ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติจากบ่อขยะแพรक्षाไฟไหม้ตามความเป็นจริง

โดย เครือข่ายต่อต้านบ่อขยะแพรक्षा  
950/35 หมู่ 4 ตำบลแพรक्षा อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280